

# Nhận diện chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong thời kỳ mới

(Tiếp theo trang 1)



Chúng ta thấy ngay từ đầu “diễn biến hòa bình” không phải do chủ nghĩa đế quốc phát kiến nhưng hiện là “sản phẩm” của họ và trên cơ sở tiếp thu tư tưởng quân sự cổ đại của nhân loại, vận dụng phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng thời điểm, từng giai đoạn nhằm giành thắng lợi quyết định trong “cuộc chiến” sống còn với các quốc gia khác hệ tư tưởng, đối địch.

Mục tiêu của chiến lược “diễn biến hòa bình” là nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn cầu. Để đạt được mục đích đó, các thế lực thù địch đặt ra những mục tiêu cụ thể như: (1) Xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, thay thế bằng hệ tư tưởng tư sản; (2) Âm mưu thực hiện “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” trong các nước xã hội chủ nghĩa; (3) Gây mâu thuẫn nội bộ, phá vỡ sự đồng thuận xã hội và khi cơ hội có thì lôi kéo, tiến hành bạo loạn chính trị; (4) Làm suy yếu, chệch hướng phát triển của nền kinh tế, tiến tới chi phối, lung lay đoàn, không chế kinh tế trong các nước xã hội chủ nghĩa; (5) Chuyển hóa văn minh, đạo đức, lối sống xã hội chủ nghĩa theo “giáo lý Mỹ”, phương Tây; (6) Thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” để “vô hiệu hóa” quân đội trong các nước xã hội chủ nghĩa.

Như vậy, có thể hiểu “diễn biến hòa bình” là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự do chủ

nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, đứng đầu là Mỹ tiến hành. Ở Việt Nam, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch đặc biệt coi trọng việc phá hoại tư tưởng, coi đó là mũi nhọn, là con đường ngắn nhất dẫn tới sự xói mòn về niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Các đặc trưng chủ yếu là tuyên truyền xuyên tạc nhằm phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đẩy mạnh hoạt động xuyên tạc lịch sử; thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội và công an...

Đáng chú ý, thời gian gần đây các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện một số thủ đoạn chống phá mới, đó là tìm cách đẩy nhanh quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đưa những luận điệu lập lờ, lẫn lộn giữa hai mặt tích cực và tiêu cực, giữa tư tưởng xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa đến đảng viên và nhân dân; khuyến khích những quan điểm lệch lạc và những khuynh hướng xã hội “dân chủ” kiểu Mỹ và phương Tây hồng lân cho người dân thấy hoài nghi về “xã hội Việt Nam” và mơ tưởng về một “xã hội khác” được cổ xúy là tốt đẹp hơn.

Các thế lực thù địch điều chỉnh thủ đoạn chống phá bằng cách ngoài việc công kích trực diện vào nền tảng tư tưởng, chúng tuyên truyền kích động gây mâu thuẫn, chia rẽ nội bộ, với mưu đồ gây chia rẽ nội bộ,

làm cho Đảng ta “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong, chúng ra sức tuyên truyền, bia đặt về các phe phái trong Đảng, nhất là lợi dụng việc đấu tranh chống tham nhũng để xuyên tạc là thanh trừng nội bộ. Chúng thường xuyên dựng chuyện, thổi phồng những sai lầm, thiếu sót của một số cán bộ, đảng viên, qua đó gây hoang mang, tạo bức xúc trong dư luận xã hội, kích động người dân gây mất an ninh trật tự...

Chúng còn sử dụng nhiều cách thức tác động tinh vi, xảo quyết đối với từng đối tượng cụ thể, trong đó đối với các tầng lớp nhân dân chúng lợi dụng việc tiếp cận thông tin còn hạn chế, đưa những thông tin sai lệch nhằm tạo khoảng trống trong tư tưởng nhân dân, làm cho nhân dân hoài nghi, mất niềm tin với chế độ, với Đảng và Nhà nước, từ đó chúng kích động các hoạt động bị bạo lực, công tác phòng, chống dịch Covid-19, chúng tung tin thất thiệt trên các trang mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận, tạo nên sự hiểu nhầm của

người dân, sự hoài nghi vào cấp ủy, chính quyền các cấp.

Những biểu hiện trên đây tuy không hoàn toàn là những thủ đoạn mới trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhưng về cơ bản đó là những dấu hiệu đặc trưng, nổi bật nhất, thể hiện tính chất tinh vi, xảo quyết, sự nguy hiểm, thâm độc của nó đã và đang không ngừng tăng lên. Hiện nay, các thế lực thù địch thường xuyên thay đổi chiến lược. Vì vậy, chúng ta phải luôn tỉnh táo, nhận diện đúng, bình tĩnh xem xét, phân tích để vạch trần bản chất và có biện pháp phòng, chống hiệu quả. Tuyệt đối không được mơ hồ, mất cảnh giác, dẫn tới bị động, lung tung trong cuộc chiến “không tiếng súng” nhưng đầy cam go, quyết liệt này.

Cuộc đấu tranh này được Đảng và Nhà nước ta xác định là vẫn còn tiếp tục. Vì thế, chúng ta cần đề cao cảnh giác, chủ động tấn công, đổi mới tư duy, có phương thức, biện pháp thích hợp, tăng cường tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, chính xác các quan điểm, tư tưởng, lý luận của Đảng, phản bác một cách mạnh mẽ, quyết liệt để kịp thời ngăn chặn sự chống phá về tư tưởng, lý luận của các thế lực thù địch dưới bất cứ hình thức nào.

Điều quan trọng là làm cho tư tưởng, lý luận của Đảng thấm sâu trong mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ để chính họ là những chủ thể mạnh mẽ, vững chắc làm thất bại mọi âm mưu, thủ

đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch.

## Nhận diện đúng, thực hiện quyết liệt, thường xuyên các giải pháp phòng, chống “diễn biến hòa bình”

Trước những âm mưu, thủ đoạn vô cùng nguy hiểm kể trên đòi hỏi chúng ta phải luôn chủ động, kiên quyết trong nhận diện, đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong thời kỳ mới. Chúng ta cần triển khai, thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp vừa mang tính cấp bách vừa thường xuyên, liên tục, đó là:

**Thứ nhất**, cần xác định công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, phải được triển khai tích cực, thường xuyên và lâu dài. Trong đấu tranh phải kiên quyết, linh hoạt, chủ động, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính. Tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao cảnh giác, tạo “sức đề kháng” trước những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhận thức rõ về vai trò, sứ mệnh lãnh đạo của Đảng, về mô hình chính trị mà nước ta đã kiên định, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

**Thứ hai**, cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố và giữ vững lập trường tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên. Bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên là yếu tố cơ bản, then chốt tạo nên sức mạnh chiến đấu của các đơn vị đồng thời giữ vai trò định hướng thúc đẩy hành động và hành vi tích cực của cán bộ, đảng viên. Đối với tổ chức đảng, phải thường xuyên chăm lo xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, chủ động nắm bắt tình hình, định hướng dư luận, không để bị động, bất ngờ khi có tình huống xảy ra, coi đây là yếu tố then chốt quyết định đến thắng lợi của nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình”.

Để thực hiện nhiệm vụ này, cần quán triệt và thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm cho nghị quyết của tổ chức đảng được thực hiện thắng lợi. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo các cấp mạnh về số lượng và chất lượng, thể hiện ở các khâu từ lựa chọn,

bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí đúng người, đúng việc, phát huy vai trò tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, phát huy hiệu quả vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết, tính chủ động trong việc ngăn ngừa và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch.

Có thể thấy rõ phương pháp của chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là thực hiện “chiến thắng không cần chiến tranh”. Chúng tập trung phá hoại về chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Do đó, nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố và giữ vững tư tưởng cho mỗi cán bộ, đảng viên là tất yếu trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm, tư tưởng sai trái, phản động, các biểu hiện mơ hồ, ảo tưởng, hoài nghi, dao động, lơ là, mất cảnh giác trong thực hiện nhiệm vụ.

**Thứ ba**, cần quán triệt sâu sắc phương châm gắn “xây dựng với bảo vệ”, “bảo vệ với xây dựng”; xây dựng là một nội dung của bảo vệ và là biện pháp chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội và công an hùng hậu mà ta từ bỏ nên tăng tư tưởng của Đảng, phải nhất bản chất đối xa rời sự lãnh đạo của Đảng. Âm mưu của họ rất thâm hiểm. Do đó, cần tập trung xây dựng lực lượng quân đội và công an vững mạnh về chính trị trong tình hình mới. Bởi đây là lực lượng chủ công, nòng cốt trong việc bảo đảm an ninh trật tự và an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và nhân dân.

**Thứ tư**, xây dựng lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”. Lực lượng tham gia đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” phải được tổ chức bài bản và có các phương án, xây dựng, bố trí lực lượng chủ công trên từng lĩnh vực tư tưởng, chính trị, văn hóa, văn học nghệ thuật, kết hợp giữa tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, kể cả mạng xã hội với hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, thông tin thời sự, chuyên đề trong sinh hoạt đảng, đoàn thể. Tổ chức các diễn đàn đối thoại, các hoạt động khoa học có tính chuyên sâu, tập hợp được các chuyên gia, trí thức, văn nghệ sĩ bàn về những vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm, có liên quan đến lợi ích của đất nước, qua đó thu hẹp khoảng cách bất đồng quan điểm, chính kiến, không để xuất hiện các tổ chức, quan điểm chính trị đối lập.

Để thực hiện nhiệm vụ đó, trước hết phải tăng cường và

giữ vững sự lãnh đạo của Đảng trong mọi lĩnh vực; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, coi trọng đời mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục lý luận chính trị, cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước những vấn đề dư luận xã hội đang quan tâm, không để xảy ra các vụ việc nổi cộm, bức xúc.

**Thứ năm**, phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí, truyền thông trong công cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”; bảo đảm tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chính thức và tính định hướng; phát huy vai trò của báo chí trong việc tạo đồng thông tin cho lưu tích cực, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng chính trị trong nhân dân. Kiên quyết đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, khắc phục các biểu hiện thiếu trung thực, mơ hồ, xa rời tôn chỉ, mục đích và các biểu hiện tiêu cực, lệch lạc. Để phòng, chống “diễn biến hòa bình”, báo chí cần tăng cường tuyên truyền giúp quần chúng nhân dân, đặc biệt là thanh niên, sinh viên hiểu và nhận thức rõ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước; tham gia đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thực dụng... Báo chí cần tuyên truyền, cổ vũ tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước...

**Thứ sáu**, trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” cần có sự đổi mới cách tiếp cận mục tiêu, tập trung, kiên quyết vạch trần những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phân tử cơ hội chính trị, đồng thời tập trung sâu hơn vào việc hình thành khả năng “miễn nhiễm”, nâng cao “sức đề kháng” của xã hội trước những thông tin xấu độc. Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là hệ thống chính trị phải thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, không được phép phớt lờ ngôn ngữ tinh quái, lừa lọc, không để mình bị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn phát huy vai trò hạt nhân tại cơ sở để đưa những thông tin chính thống, tích cực, trở thành tấm gương sáng góp phần tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, để từ đó khiến các thế lực thù địch không còn “đất” để xuyên tạc, chống phá.

(theo dangcongson.vn)

# Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” ở thành phố Thái Bình

“Không nghèo; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không bất bình đẳng giới; không có bạo lực; không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng; sạch nhà; sạch bếp; sạch ngõ” là những tiêu chí cụ thể trong cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” mà các cấp hội phụ nữ thành phố Thái Bình triển khai. Các cấp hội không chỉ hỗ trợ hội viên xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc mà còn góp phần cùng cộng đồng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Là một trong những trường hợp được hỗ trợ kinh phí để xây mái ấm tình thương, chị em bà Hà Thị Sương, Hà Thị Nhân, thôn Nam Hiệp Trung, xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) như khỏe ra từ khi về nhà mới. Bà Nhân cho biết: Chị em tôi thuộc diện hộ nghèo, tuổi cao, sức khỏe yếu, sống nương tựa vào nhau trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm nay. Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ 110 triệu đồng để xây nhà cho chúng tôi. Có nhà mới, chị em tôi không phải lo lắng khi mùa gió nồm. Sự quan tâm của Hội thời gian qua giúp chúng tôi an tâm tuổi già. Hỗ trợ hội viên nghèo xây nhà ở là một trong những hoạt

động của hội LHPN các cấp. Theo chị Nguyễn Thị An, Chủ tịch Hội LHPN thành phố: Trong các tiêu chí “5 không”, các cấp hội xác định tiêu chí “không nghèo” là đòn bẩy thúc đẩy thực hiện đạt các tiêu chí còn lại. Vì vậy, phát huy thế mạnh của Hội trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, các cấp hội đã triển khai các phong trào: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Giúp hội viên phụ nữ nâng cao đời sống. Hội LHPN các cấp đã hỗ trợ thành lập 1 hợp tác xã, 7 tổ hợp tác với trên 115 thành viên, hỗ trợ 190 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. Đồng thời, thực hiện tốt hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn, quỹ TYM với dư nợ hơn 119,2 tỷ đồng cho 2.768 hộ vay. Ngoài ra, chị em có các hoạt động giúp nhau không hoàn lại, giúp nhau không lấy lãi, cho vay lãi suất thấp, giúp nhau con giống, vật tư nông nghiệp trả chậm đã giúp hàng nghìn lượt chị vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống; tiết kiệm hơn 18 tỷ đồng cho chị em vay phát triển kinh tế gia đình với lãi suất thấp; trao tặng hàng nghìn suất quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo. Các tiêu chí: không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không bất bình đẳng giới; không có bạo lực; không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng cũng được triển khai sâu rộng, thu nhiều kết quả tích cực. Đã thành lập, ngày 24 hàng tháng, hội LHPN các xã,

phường tổ chức vệ sinh các tuyến đường; thu gom rác thải, làm sạch môi trường, bóc, xóa quảng cáo, rao vặt trái phép; nhắc nhở hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán; trồng, chăm sóc hoa, cây xanh. Không những vậy, thực hiện các tiêu chí: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, chị em còn tích cực phân loại rác thải tại gia đình, sử dụng làn nhựa đi chợ, hạn chế sử dụng túi nilon; các cấp hội đã gắn 187 biển “Đoạn đường phụ nữ tự quản”. Theo chị Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Hội LHPN xã Vũ Lạc: Nhờ duy trì tốt mô hình mà ý thức vệ sinh môi trường của chị em được nâng lên rõ rệt, làng xóm sạch đẹp, thoáng mát; các gia đình tự phân loại và xử lý rác thải, không còn tình trạng vứt rác bừa bãi.



Tổ phụ nữ tự quản an toàn giao thông của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) tuyên truyền về an toàn giao thông tại tuyến phố Minh Khai.

Chị Nguyễn Thị An, Chủ tịch Hội LHPN thành phố thông tin thêm: Để cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đạt sự hiệu quả, các cấp hội duy trì tốt mô hình mà ý thức vệ sinh môi trường của chị em được nâng lên rõ rệt, làng xóm sạch đẹp, thoáng mát; các gia đình tự phân loại và xử lý rác thải, không còn tình trạng vứt rác bừa bãi.

phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhờ đó, 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ ở thành phố đã giúp 599 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo. Điều đáng mừng là 91,4% gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”, tăng

5,4% so với năm 2017. Thời gian tới, các cấp hội sẽ tiếp tục chỉ đạo, có các biện pháp hỗ trợ các cơ sở hội đẩy mạnh tuyên truyền đến hội viên thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động; tiếp tục nhân rộng các mô hình hay, hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.

KUẬN PHƯƠNG